

Tại Trường Cao đẳng Trinity, mỗi một học sinh đều được trân trọng bởi tổng hòa độc đáo những giá trị tạo nên con người họ và chúng tôi hoan nghênh chào đón từng cá nhân với tư cách là người đóng góp quan trọng vào văn hóa năng động, sôi nổi của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi được sống giữa những người chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho các em. Chúng tôi hỗ trợ học sinh tìm ra con đường riêng để các em sẵn sàng hiện thực hóa tiềm năng của mình. Học sinh của chúng tôi phát triển tinh thần độc lập thông qua việc trở thành một phần của một cộng đồng - nơi có không gian, thời gian, quyền lựa chọn và nguồn lực để hiện thực hóa những gì bên trong các em. Nền tảng vững như bàn thạch này có tác động lâu dài và dẫn dắt học sinh tốt nghiệp tới bến bờ thành công trong bất kỳ điều gì mà các em lựa chọn.

GIÁO DỤC HỌC THUẬT

Tại Trường Cao đẳng Trinity, một nền giáo dục xuất sắc có nghĩa là học sinh tiếp tục cởi mở với việc học tập suốt đời và làm điều gì đó tích cực với những gì các em đã học. Chương trình giáo dục học thuật tại Trường Cao đẳng Trinity tập trung vào triết lý nghệ thuật tự do và được thiết kế để giúp học sinh tiếp cận với nhiều chuyên ngành. Ở lớp 9 và lớp 10, học sinh được tham gia như nhau vào tất cả các môn học. Lên lớp 11 và 12, các em tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực mà các em yêu thích, cộng với quyền lựa chọn học thêm các khóa học trong số hơn 20 khóa **Xếp lớp nâng cao**. Trường chúng tôi làm việc với từng học sinh, áp dụng mức độ thử thách và khuyến khích đúng đắn để giúp mỗi em nhận ra điều gì khả thi; vì tại Trường Cao đẳng Trinity, học sinh sẽ đạt được kết quả tuyệt vời khi các em cảm thấy được hỗ trợ. Nền tảng vững như bàn thạch này có tác động lâu dài và dẫn dắt học sinh tốt nghiệp tới bến bờ thành công trong bất kỳ điều gì mà các em lựa chọn.

Sĩ số lớp học sẽ dao động từ 12 đến 20 học sinh; đảm bảo mỗi em có thể phát triển mối quan hệ tích cực với giáo viên và nhận được sự quan tâm đến từng cá nhân. Trường sẽ áp dụng phương pháp học nhóm trong học tập và tất cả mọi học sinh đều được giám sát và hướng dẫn chặt chẽ. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng sự thành công của học sinh là mục tiêu tối hậu.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Chương trình giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng Trinity tạo ra rất nhiều cơ hội chơi các môn thể thao đối kháng lẫn phi đối kháng. Tất cả các học sinh đều được tham gia chơi thể thao mỗi 3 học kỳ trong suốt năm học và nhờ vào điều này, các em được hỗ trợ học tập và phát triển những kỹ năng giúp hình thành tính cách và thẩm nhuần thói quen luyện tập thể chất khỏe mạnh, có lợi cho sức khỏe suốt đời. Trường chúng tôi có 19 môn thể thao đối kháng khác nhau với hơn 50 đội nhóm thể thao đối kháng.

NGHỆ THUẬT

Bên cạnh cung cấp chương trình học thuật phong phú, đa dạng trong lĩnh vực nghệ thuật, chương trình ngoại khóa còn cho phép học sinh trải nghiệm tất cả các môn học mang tính nghệ thuật như kịch nghệ, khiêu vũ, âm nhạc và nghệ thuật thị giác. Học sinh lớp 9 và lớp 10 tham gia vào một hoạt động nghệ thuật hai lần/tuần, trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 5. Ngoài ra,

học sinh lớp 11 và 12 có cơ hội trở thành thành viên của một vài nhóm liên quan đến các môn nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn, chẳng hạn như hòa tấu 7 nhạc cụ âm nhạc, hai sản phẩm kịch nghệ chính, khúc tùy hứng và nhóm nhảy. Các tùy chọn nghệ thuật ngoại khóa đa dạng của chúng tôi mang lại cho học sinh cơ hội thử nghiệm điều mới mẻ và đi sâu hơn vào những gì mà các em đã yêu thích.

HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Tại Trường Cao đẳng Trinity, một nền giáo dục xuất sắc có nghĩa là học sinh tiếp tục cởi mở với việc học tập suốt đời và làm điều gì đó tích cực với những gì các em đã học. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, đi kèm với đặc ân là trách nhiệm phục vụ người khác và đền đáp lại cho cộng đồng. Chúng tôi giúp đỡ học sinh trở thành nhà lãnh đạo có chí khí và tầm nhìn; chúng tôi tin rằng chương trình học tập phục vụ cộng đồng mang lại cho học sinh nhiều cơ hội trưởng thành trong suốt thời gian học tập theo chương trình này. Chương trình thiết thực này mang lại cho học sinh cơ hội tham gia vào các hoạt động trong khuôn viên trường, tại cộng đồng và trên thế giới. Nền tảng của chương trình này là Tuần Không Giám Minh Trong Bốn Bức Tường khi tất cả các học sinh tại trường trung học tham gia vào một hoạt động phục vụ cộng đồng trong 3 ngày liên tục vào tháng 12.

ĐỜI SỐNG HỌC ĐƯỜNG

Các gia đình có con học nội trú cũng như ngoại trú đều hiểu rằng khuôn viên trường là ngôi nhà rộng 100 mẫu Anh, nơi học sinh nhanh chóng trở thành một gia đình mở rộng, gắn bó khăng khít với nhau. Khuôn viên trường đủ rộng cho học sinh tản ra và khám phá nhưng cũng đủ nhỏ để kết bạn và xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Chính thông qua cuộc sống hấp dẫn và chu đáo trong khuôn viên trường mà bản chất của cộng đồng Trường Cao đẳng Trinity hình thành.

Mỗi học sinh là một phần của ký túc xá hay "nhà", nơi sẽ nhanh chóng trở nên giống như mái ấm gia đình. Học sinh sống trong ngôi nhà không đổi đó trong suốt thời gian học tập tại Trường Cao đẳng Trinity. Chúng tôi khuyến khích học sinh phát triển tình cảm gắn bó mạnh mẽ với ngôi nhà đó, một tình cảm được củng cố bằng những cuộc họp "gia đình" và sự kiện xã hội vui nhộn khác nhau. Mỗi học sinh cũng có "Nhóm Những Người Chăm Sóc" trong suốt thời gian theo học tại Trường Cao đẳng Trinity. Nhóm này gồm những người lớn đáng tin cậy có nhiệm vụ hỗ trợ cho học sinh và có cả Tư vấn học thuật, Người đứng đầu gia đình và Tư vấn hướng dẫn (Phụ đạo).

NẮM BẮT CANADA

Nắm bắt Canada là chương trình toàn diện kéo dài 1 tuần dành cho học sinh không thể về nhà trong những kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài trong 5 tuần của nhà trường. Chương trình cung cấp trải nghiệm du lịch có sự giám sát của nhà trường và cố gắng nắm bắt trải nghiệm Canada với nhiều điểm đến đẹp mê hồn, nhiều hoạt động và chuyến phiêu lưu thú vị giúp học sinh giải trí và cảm thấy lôi cuốn! Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web www.tcs.on.ca/capturecanada.

HỖ TRỢ HỌC TIẾNG ANH NHƯ LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI

Trong suốt năm học theo chương trình học thuật, nhà trường sẽ cung cấp một khóa học dạng tín chỉ đối với môn tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ thứ hai (ESL) cho học sinh học Anh ngữ (ELL). Ngoài ra, thông thường, học sinh học Anh ngữ sẽ được bố trí học ngoài giờ và một số khóa học khác dành để phục vụ kiểm tra và thi cử. Nhằm hỗ trợ học sinh mới trong giai đoạn chuyển tiếp vào Trường Cao đẳng Trinity và Canada, trường cũng cung cấp nguồn lực vào mùa hè và các buổi học trực tuyến nhằm chuẩn bị bước vào năm học theo chương trình học thuật. Chương trình này mang lại cho học sinh cơ hội cải thiện tiếng Anh, chuẩn bị cho đời sống trong ký túc xá và kết nối với các thành viên khác trong cộng đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web www.tcs.on.ca/summerprogrammes.